

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GÒ DẦU
Số: /UBND-NC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gò Dầu, ngày 09 tháng 10 năm 2019

V/v xử lý ý kiến phản ánh,
kiến nghị của cá nhân, tổ
chức qua Công HCC

Kính gửi: Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh.

Thực hiện Công văn số 6130/VP-HCC ngày 07/10/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh về việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức qua Công HCC.

UBND huyện Gò Dầu đã chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện trực tiếp kiểm tra, xử lý đối với phản ánh, kiến nghị của người dân, kết quả:

Qua phản ánh của người dân, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện đã kiểm tra thực tế, đồng thời Phòng đã liên hệ với ông Huỳnh Văn Trạch là người trực tiếp phản ánh, kiến nghị để kiểm tra, xác minh cụ thể như sau:

Ngày 06/9/2019, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Gò Dầu có nhận hồ sơ và danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg do công chức Lao động – Thương binh và Xã hội xã Phước Thạnh nộp gồm 158 người (trong đó có ông Huỳnh Văn Trạch). Sau khi kiểm tra, thẩm định hồ sơ và danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT của UBND xã, có 21 hồ sơ sai quē quán, trú quán giữa bản khai cá nhân và Quyết định trợ cấp một lần theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg (trong đó có ông Huỳnh Văn Trạch). Ngày 09/9/2019 Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Gò Dầu liên hệ công chức Lao động – Thương binh và Xã hội xã Phước Thạnh trả hồ sơ và yêu cầu chỉnh sửa và bổ sung theo quy định.

Ngày 12/9/2019, công chức Lao động – Thương binh và Xã hội xã Phước Thạnh đã chỉnh sửa và bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Ngày 16/9/2019, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Gò Dầu đã chuyển danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg xã Phước Thạnh gồm 158 thẻ BHYT sang BHXH huyện để in thẻ BHYT. Ngày 30/9/2019, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Gò Dầu nhận được thẻ BHYT theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của xã Phước Thạnh và đã liên hệ công chức Lao động – Thương binh và Xã hội xã Phước Thạnh nhận trong ngày.

Qua kiểm tra xác minh đối với công chức Lao động – Thương binh và Xã hội xã Phước Thạnh, ngày 08/10/2019 đã giao thẻ BHYT theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg cho ông Huỳnh Văn Trạch.

Trên đây là kết quả xử lý ý kiến phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức qua Cổng Hành chính công của UBND huyện Gò Dầu, xin phúc đáp đến Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh biết./.

Nơi nhận:

- VP.Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Lưu: VP.HĐND và UBND huyện.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**